
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕61   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
6.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
17.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
18.นายสุรินทร ์ เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง
19.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
21.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
2.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
3.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
4.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
   
 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.   
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
12.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑3.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
16.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ 
21.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
22.นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
23.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
 (วัดหวายกรอง) 

24.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
25.นายธีรชัช  ผาอินทร ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
26.นายธีรศิษฏ์  ฐาปนา   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
27.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
29.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
 
 

30.นางสาวจินตนา... 
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30.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
31.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
32.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
33.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
34.นายประสิทธิ์  ธารศิริสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
35.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
36.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
37.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
38.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
39.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
40.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
42.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
43.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
44.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
45.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
46.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
47.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
48.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
49.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
50.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร   
51.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
52.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
53.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้องประชุม          

จ านวน.......23....... คน ครบองค์ประชุม  
 

 
เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เ รี ยน เชิ ญประธ านสภาองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ด ร ะยอง  กล่ า ว เปิ ด              
ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ    ส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก
  เป็นเกียรติ  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง               
  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้         
จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิด
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ ได้ เวลาอันสมควรแล้ว         
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 ครบั 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ   สืบเนื่องจากการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีข้าราชการมารับต าแหน่งที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 4 ท่าน  และได้ขึ้นกล่าวแนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปแล้ว 3 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านได้ติดภารกิจในการประชุมคราวก่อน ในวันนี้ขอเชิญ       
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขึ้นกล่าวแนะน าตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ขอเชิญครับ    

นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผอ.รร.มัธยมตากสินระยอง    ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อ านวยการโรงเรียน

มัธยมตากสินระยอง ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

          (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

ข้อ ๓๓ รายงาน... 
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 ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี
โอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

 การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม 

ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมาน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ    
ประธานกรรมการ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรวจรายงานฯ ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอบ้านค่าย  ขอรายงานผลการประชุมครับ 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ         
ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ยข้ อบั ง คั บการประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2547  และแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มถึ ง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ    
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นางสาวอุมา วิภูษณะ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
มีจ านวน 23 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน       
23 คน ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน ลาประชุม จ านวน 1 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน    
7 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
   -  นายเศรษฐา ปิตุเตชะ แจ้งเรื่องแนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 4 ราย  

- นางสาวอุมา วิภูษณะ รายงานผลการไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดเลยของกลุ่มผู้น าชุมชนอาสาสมัครสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตต าบลบ้านนา 
ต าบลกระแสบน และต าบลทางเกวียน 

   โดยเลิกประชุมเวลา 10.58 น. 
 ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 
 
 

นายเศรษฐา... 
 



- 6 - 
 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖1 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖1         
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖1         
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖1  เมื่อวันที ่1 สิงหาคม ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  กระผมขอเรียนเชญินายอดลุย์ นิยมสมาน รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ คนที่ 1  ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม เพ่ือด าเนินการประชุมสภาฯ แทนกระผมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ         

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

 
 
 
 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณา... 
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  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ      
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม       
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ      
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
ค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                      

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข     
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ  
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ    
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 
เมื่อคณะกรรมการ... 
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  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น           

ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น             
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุ เตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายจ่าย ทั้งสิ้น  
2,360,000,000.-บาท (สองพันสามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตาม
แผนงาน  ได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

        1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ยอดรวม  478,164,165.- บาท 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      2,642,000.- บาท 

ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
        1.  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  656,290,843.- บาท 
        2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    29,489,300.- บาท 
        3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ยอดรวม    11,624,600.- บาท 
        4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  479,350,480.- บาท 
        5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    54,491,000.- บาท 
        6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ยอดรวม    55,400,000.- บาท 
ค. ด้านการเศรษฐกิจ 

        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  412,462,552.- บาท 
        2.  แผนงานการเกษตร   ยอดรวม    17,160,000.- บาท 
 
 
 

ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน... 
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ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
         1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  162,925,060.- บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,638,960.- บาท (ห้าล้านหกแสน- 
สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดังนี้ 

      ก.  ด้านการเศรษฐกิจ 
      1.  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม   5,622,220.- บาท 
      ข.  ด้านการด าเนินงานอื่น 
        1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม        16,740.- บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

   ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
  ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ     
ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ 22 “ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ  ของทุกหน่วยงาน      
เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ”  
  ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ   
สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

  จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ เป็นอีกปีหนึ่งที่ฝ่าย
บริหารจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอขอความเห็นชอบ   
ต่อสภาฯ ผมเรียนว่างบประมาณปี 2562 เทียบกับปี 2561 ท่านประธานสภาฯครับ        
ปี 2561 เราตั้งงบประมาณไว้รวมทั้งหมด 2,200 ล้านบาท ขณะนี้เราเหลือเวลาที่ 
 
 
 

 
งบประมาณ... 
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งบประมาณจะเข้าอีก 2 เดือน เราได้เงินที่เข้ามาแล้วต่ ากว่าประมาณการ 174 ล้านบาท 
เหลือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เราคาดว่าเราจะได้ครบตามประมาณการที่เราตั้งไว้ 
แต่จะได้มากกว่าที่ตั้งไว้ มากกว่าเท่าไหร่นั้น ผมคิดว่าไม่น่าจะมาก จะอยู่ประมาณ 20-30 
ล้านบาท  แต่ว่าเงินที่จะมากับการท างบประมาณเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ของปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 จะทันหรือไม่ ถ้าทันก็จะน าเสนอเข้าสภาฯแห่งนี้ ถ้าไม่ทันก็จะตกเป็นเงินสะสม
ของ อบจ. ตามหลักเกณฑ์ของ อบจ. เพราะฉะนั้นการตั้งประมาณการปี 2562 น่าจะอยู่ที่
ประมาณ 2,250-2,260 ล้านบาท  แล้วดูความเติบโตของประเทศและจังหวัดระยอง และ  
ก็เผื่อไว้ว่าถ้ามีเงินเพ่ิม ถ้าเงินมาช่วงปลายปีงบประมาณคือเดือนกันยายน แล้วมาตอนที่      
เราท างบประมาณไม่ทัน ก็จะตกเป็นเงินสะสม การวางแผนของฝ่ายบริหารก็เลยให้มันเกินนึดนึง 
ตัวเลขที่เราตั้งประมาณการในปี 2562 จ านวนเงิน 2,360 ล้านบาท ท่านประธานสภาฯ ครับ            
นี่คือที่มาของประมาณการรายได้ทั้งหมดตามแผนงานต่างๆ เราได้ไม่เคยต่ ากว่าประมาณการเลย 

 มีแต่มากกว่า อาจจะท างบเพ่ิมเติม ท าทันก็ท า ท าไม่ทันก็ตกเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้น       
ปี 2562 เราจึงก าหนดไว้ประมาณการรายรับ 2,360 ล้านบาท ด้วยเหตุและผล             
ที่กล่าวมาแล้ว เราเสนองบประมาณผ่านสภาฯนี้มาหลายปีแล้วนะครับ การจัดสรร
งบประมาณของฝ่ายบริหาร เราต้องยอมรับจุดอ่อนของจังหวัดระยองมีอะไรบ้าง เช่น จุดอ่อน
เรื่องการศึกษา เพราะฉะนั้นในงบประมาณการศึกษาที่ผมอ่านไปแล้ว จะเห็นว่ามีทั้งเราท าเอง 
เราจัดการศึกษาเอง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง และเราให้กับโรงเรียน สพฐ. ทั่วทั้งจังหวัด
ระยอง เราให้ทุกปี เราไม่ได้มองเฉพาะโรงเรียนของเราด้านเดียว แต่เรามองทุกอ าเภอ 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เรามีนโยบายว่า เราอยากให้โรงเรียนเลี้ยงตัวเองให้ได้         
เราจะลงทุนเฉพาะสิ่งก่อสร้าง ตึก อาคาร แต่ต้องยอมรับว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน 
ขณะนี้ เรายังลงทุนไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ โรงเรียนที่ เปิดมาเกือบ 10 ปี เราก็ยังลงทุน         
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยองทั้งหมด รวมทั้งเงินรายหัวที่ได้จากกรม           
งบประมาณ 2,360 ล้านบาทนี่คือรวมหมดทุกอย่าง เงินอุดหนุนโรงเรียน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตัวเลข
อาจจะมองว่าสูง แต่จริงๆแล้วรวมไว้ทั้งหมด  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองปีนี้  
จ านวน 105,115,717 บาท เป็นเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. 65,436,877 บาท  
เราลงทุนมาแล้ว  เราก็หวังผลว่ าโรงเรียนในสั งกัดเราจะเป็นโรงเรียนขับเคลื่ อน               
เป็นโรงเรียนน าร่อง เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่เราจะสอนให้แตกต่างไปจากโรงเรียนที่มีอยู่      
เราลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน แล้วก็ปีนี้เราก็ยังให้การสนับสนุนอยู่ ต้องสร้างอาคารใหม่อีก 
80 กว่าล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่เราต้องให้การสนับสนุน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ         
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จ านวน 69,639,302 บาท นี่รวมเงินรายหัวด้วยนะครับ            
แต่ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลนานาชาติระยองกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ   
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) นั้นแตกต่างกันเยอะ เพราะว่าเราเก็บค่าเทอมของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) นั้นเก็บแทบไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็น
เด็กคนละอย่างกับตากสินระยอง ตากสินระยองนั้นเก็บค่าเทอมค่าต่างๆได้ ในส่วนของบ้านค่าย
เราก็ต้องยอมรับว่าการศึกษานั้นไปหวังผลทางเรื่องธุรกิจไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอม โรงเรียนมัธยม-
ตากสินระยอง จ านวน 104,116,000 บาท เป็นเงินขอรับการสนับสนุนจากทาง อบจ.ระยอง 
จ านวน 62,297,420 บาท ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารให้สมบูรณ์          

 
 

ผมก็คิดว่า... 
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ผมก็คิดว่าในปีต่อๆ ไปงบประมาณลงทุนก็จะน้อยลงเพราะเมื่อเราท าสมบูรณ์แล้ว ต่อเติม 
เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วในการลงทุน เรื่องอาคารสถานที่ก็จะน้อยลงไป โรงเรียนใหม่ครับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองนี้ที่เราจัดตั้งสร้างตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0    
ที่ต้องการสร้างคนในนวัตกรรมใหม่ เราเริ่มท าปีนี้เป็นปีแรก เราตั้งไว้ในงบประมาณปี 2562 
ตามค าขอของเขา จ านวน 32,551,450 บาท นี่คือโรงเรียนของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ผมขอเรียนว่าอย่างอ่ืนนั้น เรื่องถนนหนทางในแต่ละอ าเภอ เราก็จัดสรรให้เป็นไป   
ตามความต้องการ นั่นคือมีการประชาคมทุกอ าเภอและเรามีการประสานแผนตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการมา แล้วก็ เอาแผนเอาผลจากการประชาคมนั้น     
มาจัดท างบประมาณ แต่ว่าแผนประชาคมค าขอนั้น เป็นหมื่นล้าน แต่เรามีเม็ดเงินอยู่         
แค่ 2,360,000,000 บาท เราก็ต้องมีรายจ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ก็คือข้าราชการ พนักงาน ค่าจ้างต่างๆ และเราก็ต้องมีงบประมาณบางส่วนที่พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองของเรา เหลือจากนั้นงบประมาณก็ไปตามอ าเภอ ซึ่งมากบ้าง     
น้อยบ้างอยู่ที่เราจัดสรรงบประมาณ อย่างเช่นฉบับเพ่ิมเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของปี 2561 
ก็อาจจะให้อ าเภอแกลงไปแล้ว พอมาปี 2562 เป็นงบประมาณที่ต่อเนื่องกัน อ าเภอนั้น       
ก็อาจจะน้อยลง แต่ภาพรวมขอให้ท่านไปดูได้ว่าเราได้กระจายงบประมาณในสัดส่วนของ    
แต่ละอ าเภอนั้นอย่างสมบูรณ์และมีเหตุผล ผมขอเรียนว่าฝ่ายบริหารได้พยายามใช้
งบประมาณที่เป็นภาษีของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดระยองอย่างคุ้มค่า แล้วก็แก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนตามความเดือดร้อน ผ่านท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผ่านประชาคม 
และเราก็พยายามจัดสรรให้เป็นธรรมที่สุด เพราะฉะนั้นงบประมาณปี 2562 นี้ จึงได้น าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้ความเห็นชอบในวาระแรกขั้นรับหลักการ 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
รองประธานสภาฯ(1)   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่     
ประธานฯ    ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........22........คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โปรดยกมือขึ้น          
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม       รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
    รับหลักการ      จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........2.........คะแนนเสียง 
 
 
 

นายอดุลย.์.. 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน หลังจากที่สภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว เมื่อเวลา 15.00 น. ต่อไป       
รองประธานสภาฯ(1)  เป็นการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ประธานฯ  ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ซึ่งในที่ประชุมต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา             

ขอเชิญผู้เสนอ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 
ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอแกลง  ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

 วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕61  เวลา ๐8.๐๐ น. –  ๑๘.๐๐ น. 
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๘.๐๐ น. 
และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑2.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง  

นายอดุลย์ นิยมสมาน   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาฯ(1)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......22........คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ      

คณะกรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ      

คณะกรรมการฯ ตามท่ี ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       ในวาระที่ ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  เริ่มตั้งแต่ 

    วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕61  เวลา ๐8.๐๐ น. –  ๑๘.๐๐ น. 
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๘.๐๐ น. 
และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑2.๐๐ น. 
รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง  

    เห็นชอบ           จ านวน ......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  
รองประธานสภาฯ(1)  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
ประธานฯ 

 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1  อ าเภอแกลง  ซึ่งวันนี้ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ
สตรีประจ าสภา อบจ. ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ       
รวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โครงการ   
รวมพลังสตรีฯ เป็นงบประมาณในส่วนของคณะผู้บริหาร โดยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย 
เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 คือ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในข้อที่ 4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของท้องถิ่นและให้กระตุ้นทุกภาคส่วน        
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสตรีไทยและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
งาม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 8 อ าเภอ 500 กว่าท่าน โดยมีหน่วยราชการต่างๆ      
เข้าร่วม 20 กว่าหน่วยงาน ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เรื่องของการอนุรักษ์เต่าทะเล เราไปด าเนินการที่เรือรบหลวง
ประแสในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จะมีเรื่องการชุมชน ในช่วงบ่ายจะมี
การรวมพลังสตรี จะมีสตรีทั้งหมด 8 อ าเภอในจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรม   
ในวันนั้นจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการพระราชด าริ
ต่างๆ เครื่องจักสาน หรือว่าโขนพระราชทาน ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสตรีที่มาแต่ละอ าเภอก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยที่       
ในวันนั้นเรื่องของพระราชด าริแล้วยังมีเรื่องของฐานการเรียนรู้ให้กับสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นโยบายลดความลดแรงของสตรีและเด็กจะเป็นของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัด
ระยอง และยังมีเรื่องของศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่เป็นโครงการที่เราให้ทางสตรีได้เรียนรู้
นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนบริษัท ปตท. ได้น าโครงการเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ที่ป่วยเป็น
โรคมะเร็งและยังมีเรื่องของฐานการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียุค 4.0 โดยบริษัท TOT และ     
ก็การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ โดยส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จะมีเรื่องของ
นโยบายการออมและประกันสุขภาพ ซึ่งวันนั้นฝนตกแต่เช้าถึงเย็นก็จะชุ่มช่ าชื่นใจกันไป
หลายๆคน ก็ต้องกราบขอบพระคุณกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
ท่านปิยะ ปิตุเตชะ ที่เห็นความส าคัญเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดระยอง        
ของเราค่ะ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1)         ถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครั้งต่อไป สมัยสามัญ 
ประธานฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 วันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๔.๐๐ น. เพ่ือพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอปิดประชุม      
 

 
เลิกประชุม... 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
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เลิกประชุม  เวลา  15.20 น.   
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                    (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 


